



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู  
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรองตนเองในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ **ในวันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖** ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

๓. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

- ๓.๑ ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
- ๓.๒ แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

๔. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และจะประกาศผลการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชาเอก

#### ๕. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี <https://sesaopn.go.th>

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู  
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

วิชาเอก ชีววิทยา

เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	คุณวุฒิการศึกษา/วิชาเอก	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวอาทิตย์กะห์ จะปะภียา	วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)/ชีววิทยา กศ.ม./ชีววิทยา	

